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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    

ณ  ห้องประชุมนริศรา ชั้น ๒  อาคาร ๕  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
------------------------------------------------ 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. พลต ารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๕. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๖. นายจรัสโรจน์  บถด าริห์ กรรมการ 
๗. นายส าเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๘. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

    วิจัยและนวัตกรรม (นายสุภัทร บุญส่ง) 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ผลภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นายศิริพงศกร  ชูสังข์)   

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นางจตุพร  อรุณกมลศรี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตจันทบุรี 
๓. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงาน 
  สภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายนามผู้ร่วมชี้แจงในการประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๓. นายชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. นายพรชัย  พรวิริยะกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวปภากร  ศรีสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวละอองศรี  เหนี่ยงแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชงโค  แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลบัณฑิต  แสงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๑. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๒. นายนนทศักดิ์  เปี่ยมผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๓. นางสาวสุมาลี  สมนึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  คิดประเสิรฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๕. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๖. รองศาสตราจารย์ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล เสนน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๘. นางสาวรุศมา  มฤบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์  กังพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๐. นางสาวชนัดดา  เกษมโชติช่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๑. รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๒. นายพิชัย  จอดพิมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๓. นางปรินดา  ลาภเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๔. นางสาวสุวนีย์  กุลกรินีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๕. นางสาววีริยา สุภาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๖. นางสาวเสาวคนธ์  หนูขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๗. นางสาวดวงใจ  หนูเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๘. นางสาววชิราภรณ์  เรือนแป้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๙. นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๐. นางสาวศศิธร  ศรีเฟื่องฟุ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๑. นางสาววันทนา  รอดประเสิรฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๒. นายภาณุ  เอี่ยมต่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๓๓. นางสาวเพ็ญศิริ  โฉมกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๕. นางสาวรัฐยา พรหมหิตาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๖. นางสาวเฉลียว  บุตวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๗. นางสาวสุภาวดี  สายสนิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๘. นางสาวอัมภิณี  ลาภสมบูรณ์ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓๙. นายอภินันท์  พัชโรภาสวัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔๐. รองศาสตราจารย์ไพฑูล  สีใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔๑. รองศาสตราจารย์พัชรี  ชยากรโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔๒. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุมได้มีมติรับรองวาระ
การประชุมทั้งหมดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยควรจัดสรร
งบประมาณให้วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเอื้อต่อการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยอาจจัดท าในรูปแบบของกองทุนเพื ่อจะได้มี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยชัดเจน 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี   ๒.๑    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
    เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ตามท่ี ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๖๐ หน้า 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒.๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
    เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ตามท่ี ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ หน้า 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีข้อสังเกตควรให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เช่นนี้ตลอด นั้น  

 เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลตะวันออก จึงน ารายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังมีรายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ ที่แนบ 
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ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. ให้เพ่ิมรายละเอียดของหลักการและเหตุผล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ในส่วนมติการ
ประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ด้วย 

๒. ควรจัดพิมพ์การรายงานผลในรอบปัจจุบันด้วยหมึกพิมพ์สีแดงเพื่อความชัดเจนในการ
ติดตามข้อมูล 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสภา 
   มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี 
   และองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายก าหนด 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง การด าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้
รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย และองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามที่
กฎหมายก าหนด โดยสรุปดังนี้ 

๑. การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
  ๑.๑) คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อแล้ว และได้มีมติเห็นสมควรน าเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
ต่อการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ จ านวน ๒ ท่าน ต่อคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณา เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 
  ล าดับที่  ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ 
 ล าดับที่  ๒ นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ 
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 ๑.๒) ได้น าเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๑.๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ได้ตอบรับการทาบทามการด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือ
ขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
 ๑.๔) เนื่องจากมีกรณีร้องเรียน/ทักท้วงการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ 
เพื่อขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ (วาระลับ) โดยที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา   
ให้ความเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อ 
สภามหาวิยาลัย แต่เนื่องจากคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณา เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อน  
 ๑.๕) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว และน าเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ๑.๖) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) เพิกถอนมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์
พิเศษภาวิช ทองโรจน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และให้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใหม่ โดยต้อง
พิจารณาเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เป็นไปตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๘/ว๑๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๒) อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
นายเดชา ดีผดุง เป็นประธานกรรมการ พลต ารวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ และรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา 
เป็นกรรมการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ท าหนังสือถึงประธานกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอผู้แทนจ านวน     
๒ คน เป็นกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
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 ๑.๗) มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๑.๐๑๑(๑)/๐๑๒๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถึงส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควร จ านวน ๒ คน แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑.๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ 
ที ่ อว ๐๒๒๗.๕(๖)/๑๗๑๒ ลงวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื ่อง เสนอรายชื ่อบุคคลเพื ่อแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓    
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไดพิ้จารณาแล้วมีมติ 
  กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน โดยให้ทาบทามเร ียง
ตามล าดับ ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ 
๒) นายถนอม  อินทรก าเนิด 
๓) รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง 
๔) รองศาสตราจารย์ปรีชา  สุนทรานันท์ 

 ๑.๙) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับทราบรายชื่อกรรมการจากค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเรียง
ตามล าดับ 
 ๑.๑๐) มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับจาก รองศาสตราจารย์น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ 
และนายถนอม  อินทรก าเนิด เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย       
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๑๑) คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๓       
เมื่อวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
๑/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๕ 
(๕) และที่ก าหนดในข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ๑.๑๒) คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๓        
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ราย นายวิชัย ทองแตง    
 ๑.๑๓) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติที ่เห็นชอบผลการลงคะแนนเลือก       
นายวิชัย ทองแตง ให้เป็นบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
พร้อมทั้งรับรองผลการลงคะแนน และมอบประธานกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๑.๑๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๑.๐๑๑(๑)/
๐๔๙๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาน าความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๑.๑๕) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ 
ที ่ อว ๐๒๒๗.๕(๑๓)/๓๙๔๖ ลงวันที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื ่อประกอบการ
ด าเนินการเพ่ิมเติม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๑.๑๖)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดท าหนังสือเพื ่อเสนอประธาน
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนาม เสนอเรื่องไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว  

๒. การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๑) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้

ที่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามล าดับตัวอักษร เสนอต่อที่
ประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อ 
ที่ได้รับการน าเสนอให้ได้จ านวนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้รับทราบแล้ว 

  ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อให้ได้จ านวนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 



- ๙ - 
 

  
 

 ๒.๒) เนื ่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจพบการได้มาซึ ่งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงส่งผลต่อการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และจะสามารถนัดที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือจ านวน ๑๔ คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี
ก าหนดประชุมคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 ๒.๓) ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือจ านวน ๑๔ คน เรียบร้อยแล้ว 

 ๒.๔) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑๔ คน และมอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสอบถามเจ้าตัว
เพ่ือยืนยันในการรับต าแหน่งอีกครั้ง 

 ๒.๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกและขอ
ข้อมูลประกอบการน าความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งขอให้แจ้งการยืนยันที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อเพื่อน าความกราบ 
บังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยมีการแจ้งยืนยันมาแล้ว จ านวน ๑๓ คน และแจ้งปฏิเสธ 
จ านวน ๑ คน คือ ดร.ชุมพล พรประภา (ด้านการบริหารงานบุคคล) เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ อาจส่งผลให้   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที ่

 ๒.๖) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง นางสาวสมัญญา พิมพาลัย    
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ      

๒) มอบมหาวิทยาลัยฯ ท าหนังสือถึงประธานกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอผู้แทน
จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการสรรหาฯ  
 ๒.๗) มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๑.๐๑๑(๑)/๐๑๒๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถึงส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควร จ านวน ๒ คน แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



- ๑๐ - 
 

  
 

 ๒.๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ 
ที ่ อว ๐๒๒๗.๕(๖)/๑๗๑๒ ลงวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื ่อง เสนอรายชื ่อบุคคลเพื ่อแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติ 
  กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน โดยให้
ทาบทามเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ ์
๒) นายถนอม  อินทรก าเนิด 
๓) รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง 
๔) รองศาสตราจารย์ปรีชา  สุนทรานันท์ 

 ๒.๙) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับทราบรายชื่อกรรมการจากค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเรียง
ตามล าดับ 
 ๒.๑๐) มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับจาก รองศาสตราจารย์น ายุทธ  สงค์ธนาพิทั กษ์ 
และนายถนอม  อินทรก าเนิด เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๒.๑๑) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๑๒) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความ
เหมาะสมอื่นๆ และเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ และพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่เสนอมาให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานบุคคล และได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑   ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง 
  ล าดับที่ ๒   นางสาวกนกพร  มรรคอมร 
 
 



- ๑๑ - 
 

  
 

 ๒.๑๓) ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว ผลการลงมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวกนกพร 
มรรคอมร เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
 ๒.๑๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกและขอ
ข้อมูลประกอบการน าความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งขอให้แจ้งการยืนยันที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อเพื่อน าความกราบ
บังคมทูลฯ เพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง โดยมีการแจ้งยืนยันจาก นางสาวกนกพร มรรคอมร 
เรียบร้อยแล้ว 
 ๒.๑๕) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ในการประชุมครั ้งที ่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื ่อวันที ่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง    
นางสาวกนกพร มรรคอมร เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๒.๑๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๑.๐๑๑(๑)/
๐๕๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาน าความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรง   
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

๓. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี 
 ๓.๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใน
การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ 
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยเป็นผู้ได้รับคะแนนเสยีง
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ตามนัยของความในข้อ ๑๓ วรรคสอง ของ
ข้อบังคับฯ  
 ๓.๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๑(๔)/๐๑๑๔ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาน าความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ๓.๓) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ 
ลับ ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๑๖)/๑๐๒๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชี้แจง ข้อร้องเรียนการเสนอโปรดเกล้าฯ 
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๔. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 ๔.๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ...  
 ๔.๒) มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ด  ารง
ต าแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ข้อ ๖ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคน ซึ่งมา
จากการคัดเลือกกันเองของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ข้อ ๖ (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งมา
จากการคัดเลือกกันเองของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๕.๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  
 ๕.๒) มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนหกคน ตามความในมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. ควรจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดีและองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็น
รูปแบบ Timeline ในการน าเสนอเพ่ือการเข้าใจโดยง่ายและสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๒. ในส่วนการด าเนินการให้ได้มาซึ ่งอธิการบดี ข้อ ๓.๓) ที่ส  านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชี้แจง ข้อร้องเรียนการเสนอโปรดเกล้าฯ นั้น หากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว
ควรน าเสนอในรายละเอียดส่วนนี้ด้วย 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่อง สาระส าคัญการจัดท าหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง  

  ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ และร่างนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต
สาระส าคัญในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ดังนี้  

๑. หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้จัดท าเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 
๒) ตามเนื้อหารายละเอียดที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

๒. ให้หลักสูตรที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญ
ของเหตุผลที่ปรับปรุงหรือเสนอหลักสูตรใหม่ โดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ จ านวนนักศึกษาแรกเข้า (ระบุร้ อยละ
ของนักศึกษาแรกเข้าเทียบแผนรับ อย่างน้อย ๕ ปี ย้อนหลัง เว้นแต่หลักสูตรที่เปิดไม่ถึง ๕ ปี ให้ระบุย้อนหลัง
ตั้งแต่ปีแรก) ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา แนวโน้มการมีรายได้ของหลักสูตรและนักศึกษา และทวิภาคี 
(คู่ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในลักษณะจัดท าหลักสูตรร่วม/การส่งต่อผู้เรียนจากโรงเรียนและอาชีวศึกษา/
การเรียนในสถานประกอบการ (WIL/CWIE)/สถานประกอบการรับบัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา) 
จุดคุ้มทุน จุดเด่นของหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่  

๓. ให้ทุกหลักสูตรบริหารรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

๔. ในเบื้องต้น หลักสูตรที่มีนักศึกษาแรกเข้าต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนรับ (กลุ่มที่ ๕ และ ๖)  
ให้งดรับนักศึกษาในปีถัดไป และให้ท าแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และกลยุทธ์การเพิ่มจ านวนนักศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๕. ให้มีกระบวนการกลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาก่อนจะ
ประกาศรับสมัคร แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม โดยขอให้มหาวิทยาลัย 
รวบรวมน าเสนอรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่จะขอเปิดรับนักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักศึกษา ก่อนส่งข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย และก่อนด าเนินการรับสมัคร ทั้งนี้ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานก าหนดปฏิทินการด าเนินการให้สอดคล้องกันด้วย 



- ๑๔ - 
 

  
 

๖. หลักสูตรที่มีนักศึกษาแรกเข้าต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนรับ (กลุ่มที่ ๕ และ ๖)  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุง ซึ่งได้ด าเนินการผ่านขั้นตอนมาตามล าดับ จนผ่าน
สภาวิชาการมาแล้ว หลักสูตรดังกล่าวหากมิได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตามก าหนด อาจส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการส่งข้อมูลไปยัง  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศรับนักศึกษาไปแล้ว ดังนั้น หากสภามหาวิทยาลัยเห็นควร
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอต่อไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รวมทั้งหลักสูตรที่อนุมัติการปรับปรุงไปก่อนหน้านี้ ) ก็ควรก าหนดเงื่อนไขให้หลักสูตรที่เสนอ
ปรับปรุงดังกล่าว รับนักศึกษาใหม่เฉพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปก่อนได้ เฉพาะหลักสูตรที่มีนักศึกษาแรกเข้า
ต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนรับ (กลุ่มที่ ๕ และ ๖) ซึ่งมีจ านวนรับจริงต ่ากว่าแผนการรับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ส่วนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป ให้ด าเนินการตามกระบวนการในข้อ ๕ และในขณะเดียวกัน ให้
หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงดังกล่าว จัดท าเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการหลักสูตรที่สอดคล้อง กับ
แนวทางตามข้อ ๓ อาทิ การจัดท าแผนการศึกษาที่เอื ้อให้ผู ้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในสามปี 
(ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี) การจัดท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการอย่างจริงจัง การจัดการศึกษาในลักษณะ 
WIL/CWIE เป็นต้น 

๗. กรณีที ่หลักสูตรใดมีผู ้เร ียนน้อยติดต่อกันจนถึงเกณฑ์ที ่ต ้องงดรับนักศึกษาใหม่  ให้
มหาวิทยาลัยและคณะด าเนินการอย่างจริงในการปรับรวมหลักสูตร ยุบหรือปรับรวมบางรายวิชา พิจารณาการ
จัดท ารายวิชา/หลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการเปิดหลักสูตร
อบรมระยะสั้นที่เชื่อมโยงกับการให้ปริญญา  

๘. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แต่ละหลักสูตรรายงานรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละหลักสูตรเป็น
รายปีด้วย  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 บัดนี ้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งคณะด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
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 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเสนอ           
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง       . 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 
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๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 



- ๑๘ - 
 

  
 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ              
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเสนอ          
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเสนอ          
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 



- ๒๒ - 
 

  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 

 



- ๒๓ - 
 

  
 

 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเสนอ          
 ทั้งนี ้ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 



- ๒๔ - 
 

  
 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 
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๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเสนอ          
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 
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มติที่ประชุม 

 ที ่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเสนอ          
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา    
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา    
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ    
ซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเสนอ        
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง / เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการกับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และ
หลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ 

๒. ควรเพ่ิมเติมงบประมาณที่เก่ียวข้องในการบริหารหลักสูตร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องในส่วน
ของการของการประเมินภาระงานสอนด้วย 

๓. มหาวิทยาลัยควรน านโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการไปปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว ิชาเศรษฐศาสตร ์ผ ู ้ประกอบการ (หล ักส ูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
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 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที ่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเสนอ        
 ทั้งนี ้ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง  

 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารสากล (หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื ่อให ้เป ็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนน าความสามารถาทงภาษาอังกฤษไปประยุกต์และบูรณาการให้เข้ากับสายงานที่
บัณฑิตเข้าท างานและพัฒนาผู ้ส  าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะและทักษะทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
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จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว     
มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ปรับแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ปรับหน่วยกิตให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งนี้ ให้ทางสาขาวิชาเขียนแผนการศึกษา 
๓ ปี เป็นแผนเสนอแนะให้ชัดเจน และ มอบ สวท. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในหลักสูตรก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว     
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 
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๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ        
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรุปเรื่อง  

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบร ิการ (หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื ่อให ้เป ็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ EEC และประชาคมอาหารโลก จึงมี
ความต้องการทางด้านก าลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาหาร และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของธุรกิจอาหารและการบริการให้สามารถแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติได ้ 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ทบทวนเรื่องของการปรับชื่อหลักสูตร และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ   
สภาวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้นให้ครอบคลุมทุกประเด็น และ มอบ สวท. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ในหลักสูตรก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 
 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๒. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเสนอ        
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง  

 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้ เพื ่อมุ ่งมั ่นผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้และความสามารถให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติงานทางภูมิทัศน์ในพื้นที่จริง ภายใต้สภาพแวดล้อม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญที่จะ
สร้าง ผลักดัน และพัฒนาให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตร   

 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว    
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ทบทวนวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการที่กล่าว 
มาข้างต้นให้ครอบคลุมทุกประเด็น และมอบ สวท. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในหลักสูตร      
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ในการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว         
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๕) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑. เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปไม่ตอบโจทย์สังคม/ประเทศ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถหางานท าได้ ยิ่งมีสถานการณ์ COVID-19 เข้ามา ยิ่งประสบปัญหา   
การหางานท าได้ยากข้ึน ท าให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาลดง โดยสาเหตุที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
เนื่องจาก 

๒.  
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 ๑.๑ เรียนจบแล้วไม่รู้จะท าอะไร 
 ๑.๒ เรียนจบแล้วท างานไม่เป็น 
 ๑.๓ เรียนจบแล้วไม่มีศักยภาพในการท าอาชีพ 
 ดังนั้น จึงควรจะสอนให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดได้ และหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
หลักสูตรแบบ CWIE 

๓. จากปัญหาที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลายหลักสูตรลดน้อยลง อาจจะต้องมีการพิจารณา
ควบรวมหลักสูตร ควบรวมคณะฯ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาภายใน ๑ ปีหลังจากนี้ ดังนั้น การพิจารณารับนักศึกษา
อาจจะเป็นการพิจารณาเป็นปีต่อปี 

๔. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหลักสูตรจะต้องมีการรายงานจ านวนนักศึกษาที่เกินจากจ านวนรับ ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ เพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

๕. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ ที่มีจ านวนเพียง ๘ คน ขณะที่อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 

๖. ในการน าเสนอหลักสูตรฯ ควรมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
ทั้งหมดจ านวนเท่าใด และแยกออกเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต ว่ามีจ านวนหลักสูตรเท่าใดบ้าง 

หมายเหต ุระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๑๒ และวาระที่ ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาพร้อมกัน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามเสนอ        
 ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นสมควรให้ด าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่เปิดรับ ส าหรับการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย   
   การก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณา 
   จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....    

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่   
๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๓ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ และให้แก้ไขตามที่ผลการอภิปรายของที่ประชุม    
และน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป นั้น            
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 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๔ วาระที ่ ๕.๒ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย        
การก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  
เรียบร้อยแล้ว  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๑. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การก าหนดอัตราการ     
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  
 ๒. มติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วาระท่ี ๕.๒ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๒) 
วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น     
ผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  การก าหนดอัตราการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย   
การก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ....    

สรุปเรื่อง  

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... เสนอเรื่องผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย          
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อพิจารณา           
โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๓ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย     
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
 ๒. มติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วาระท่ี ๕.๓ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๒) 
วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น     
ผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ว่าด้วย        
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ตะวันออก เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง 
   และการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
   ประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
   ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

สรุปเรื่อง  

ตามท่ี กองบริหารงานบุคคล ได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื ่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินเพื ่อแต่งตั ้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ขอน าเรื่องเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อธิการบดีมอบส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ โดยส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๔ ได้พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื ่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า เรียบร้อยแล้ว  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื ่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์       
และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ๒. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. มติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วาระท่ี ๕.๔ 
๔. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ วาระท่ี ๔.๓ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๒) 
วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น     
ผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร       
ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ตะวันออก เรื่อง เงื่อนไขของระยะเวลาการต่ออายุสัญญาจ้างของ 
   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที ่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก          
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๑๓ ได้พิจารณาอนุมัติการก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระยะเวลาของอายุสัญญาจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุมมี
มติอนุมัต ิการก าหนดหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขของระยะเวลาของอายุส ัญญาจ้างส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
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 ๑. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ หากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
รองศาสตราจารย์ จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุราชการ 
 ๒. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ๒.๑ ให้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช านาญการ ภายใน ๖ ปี และสามารถ
ขยายได้อีก ๒ ปี หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติไม่ครบสามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งฯ ได้  
โดยวิธีพิเศษ 
 ๒.๒ หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สามารถด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการได้        
จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุราชการ 

 ทั้งนี ้ในการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามความในข้อ ๑๓ วรรคสี่ และวรรคห้า ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้ด าเนินการร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื ่อง เงื่อนไขของระยะเวลาการต่ออายุสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอเข้า
คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับเพ่ือพิจารณา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เงื่อนไขของระยะเวลาการต่อ

อายุสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
๒. มติคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วาระท่ี ๕.๒ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๒) 
วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น     
ผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เงื่อนไขของระยะเวลาการต่ออายุ
สัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 เนื่องจากในการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เป็นอ านาจของอธิการบดี ดังนั้น เมื่อผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามได้ทันที และเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เงื่อนไขของ
ระยะเวลาการต่ออายุสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

สรุปเรื่อง  

 เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นที ่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกี ยรติคุณ          
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ  

 มาตรา ๒๕ วรรคสี่ รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือด ารงต าแหน่ง   
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๔๔ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้อง     
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 ในการนี ้ อธิการบดีจึงขอเสนอแต่งตั ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี จ านวน  ๔ ราย 
ดังต่อไปนี้ 

๑) นายฆณการ ภัณณิพงส์ 
๒) นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 
๓) นายคุณานันท์ สุขภาสน์เจริญ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป   จิระสัญญาณสกุล 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๑๐) 
แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
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 มาตรา ๔๔ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี จ านวน ๔ ราย 

การพิจารณา 

 รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งทีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๖๗ ต าแหน่ง และต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน ๖ ต าแหน่ง ซึ่งได้แต่งตั้ง
รองอธิการบดีไปแล้วจ านวน ๓ ต าแหน่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยญ มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น รวมถึง     
มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศในส่วนของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอแต่งตั้งรักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีจ านวน ๔ ต าแหน่ง 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามรายชื่อที่
อธิการบดีเสนอมา มีจ านวน ๓ ราย ที่ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติไปแล้ว และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายสามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีอีกหน้าที่หนึ่งได้ 
แต่เนื่องจากกรอบอัตราต าแหน่งรองอธิการบดีได้ถูกก าหนดไว้ ๖ อัตรา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเสนอขอเพ่ิม
กรอบอัตรารองอธิการบดีโดยใช้เงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน และให้คณะกรรมการกลั่นกรองรอง
อธิการบดีพิจารณาตรวจสอบคุณบัติก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และในส่วนของการแต่งตั้ง
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ควรอ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑) อนุมัติการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี จ านวน ๓ ราย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) นายอนันต์  พงศ์ธรกุลพานิช 
๑.๒) นายคุณานันท์  สุขภาสน์เจริญ 
๑.๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล 

๒) ในกรณีที่ต้องการขอแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยฯ ต้องเสนอขอก าหนด
จ านวนต าแหน่งรองอธิการบดีเพิ่มเติม โดยใช้เงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
พิจารณาตรวจสอบคุณบัติก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๔๒ - 
 

  
 

 
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยก าหนดการประชุมครั้งต่อไป

คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร 
 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี 

นายศิริพงศกร  ชูสังข์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


